
 
 

สําเนารายงาน 
ประชุมใหญว่ิสามัญป ี2564 

สหกรณอ์อมทรพัย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จํากดั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



รายงานการประชุมใหญว่ิสามัญปี 2564 
วันพุธท่ี  10  กุมภาพันธ์  2564 

ณ ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์  กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 22 
 

จํานวนผู้แทนสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม      153 คน 

จํานวนสมาชิกทั้งหมดทั้งสิ้น                       2,141 คน 

 
  เ มื่ อ สมา ชิกครบองค์ ป ระ ชุมแล้ ว  พัน ตํ า รวจ เอก  ริ นณ วัฒ น์    ภู วัฒน ติกาน ต์                
ตําแหน่ง ประธานกรรมการ  ซึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมได้กล่าวเปิดการประชุม และแนะนําผู้แทนจาก
หน่วยงาน ท่านผู้มีเกียรติ ให้ผู้แทนสมาชิกทราบดังน้ี 

1. ผู้แทนจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 
 นางมะลิวัลย์       พันธุระ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

2.   ผู้แทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี 
  2.1  นางสาวจันทร์เพ็ญ     ต้นทอง    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 

  2.2 นางสาวปิยะมาศ บุญมั่น   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
 

  ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จํากัด  ขอขอบพระคุณทุกท่านที่
กรุณาให้เกียรติมาร่วมประชุมในวันน้ี และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
  
 

 

 

 

 

 

1 



ระเบยีบวาระที่ 2    เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 2.1    เรื่อง  รับทราบการพน้จากตําแหน่งกรรมการตามข้อบังคับสหกรณ์ 
ด้วยระหว่างปี  2564    ได้มีกรรมการบางท่านได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งสังกัดใหม่   

เป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตําแหน่งกรรมการสหกรณ์ ตามข้อบังคับ ข้อ 70 (1)  และอ้างที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ชุดที่ 56  เมื่อวันที่  13 มกราคม 2564  มีมติอนุมัติเห็นชอบเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ
ประจําปี  2564 เพ่ือเลือกต้ังกรรมการในตําแหน่งที่ว่างลง   
 

มติที่ประชุม รับทราบกรรมการต้องพ้นจากพ้นจากตําแหน่งกรรมการตามข้อบังคับ 

สหกรณ์ ข้อ 70 (1) 
 

วาระที่ 2.2  เรื่อง  รับทราบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยทนุสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้าํประกัน พ.ศ.2563 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 56 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563        

  ได้พิจารณาถึงความมั่นคงของการให้วงเงินกู้และหลักประกันเงินกู้  เน่ืองจากสหกรณ์ได้ปรับเพ่ิม                 
วงเงินกู้สามัญ  แต่มีหลักประกันเงินกู้ไม่เท่ากับหรือมากกว่าวงเงินกู้ และเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้
สามัญ  ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบจัดต้ังทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ โดยให้สมาชิกสมัครใจ           
ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสบทบทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ําประกัน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สหกรณ์
กําหนดและได้ถือใช้ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม รับทราบการถือใช้ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะหส์มาชิกผูค้้ําประกัน 
 

ระเบยีบวาระที่ 3   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
วาระที่ 3.1  เรื่อง  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ว่างลง 3 ตําแหน่ง 

  อ้างประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จํากัด และอ้างถึงวิทยุ                
สอ 007/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 เรื่อง การรับสมัครเลือกต้ังกรรมการ เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการใน
ตําแหน่งที่ว่างลง โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเลือกต้ัง จํานวน 3 ราย คือ 
  1. พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ 
  2. พ.ต.ท.ยุทธนัย  ภาคพาไชย 
  3. พ.ต.ต.ทวี  คําแพง 
  ตามความมาตรา 50 วรรคท้าย  แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  บัญญัติให้กรรมการ
ดําเนินการที่ได้เลือกต้ังแทนตําแหน่งที่ว่าง อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
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  ตําแหน่งวาระคณะกรรมการท่ีต้องดําเนินการคัดเลือกและเลือกต้ัง ดังนี้  
 เลือกกรรมการ จํานวน 3 ราย 

1.  พ.ต.ท.ประเสริฐ  นิลยาภรณ์    (วาระที ่1 ปีที ่1)    กรรมการ พ.ต.ท.สุกิจ   ก้องจตุศักด์ิ         (วาระที่ 1 ปีที่ 1)

2.  พ.ต.ท.ยุทธนัย     ภาคพาไชย  (วาระที่ 1 ปีที่ 2)    กรรมการ พ.ต.ท.ธัชพล       คงทวี            (วาระที่ 1 ปีที่ 2)

3.  พ.ต.ต.ทวี คําแพง            (วาระที่ 1 ปีที่ 2)     กรรมการ ร.ต.อ.วรวรรธน์    สุนาวงศ์สิรภัทร  (วาระที่ 2 ปีที่ 2)
 

จึงนําเรียนที่ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2564 เพ่ือพิจารณาดําเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
ชุดที่ 56ประจําปี 2564  

สําหรับในการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่างในคร้ังน้ีขอให้ที่ประชุมได้ร่วมกัน
พิจารณาว่าจะมีการดําเนินการเลือกต้ังโดยวิธีใดระหว่างการเลือกต้ังแบบลับ หรือการเลือกต้ังโดยเปิดเผย 
มติที่ประชุม       อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ดําเนินการเลือกต้ังแบบเปิดเผย 
         อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ดําเนินการเลือกต้ังแบบลับ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติเลือกต้ังคณะกรรมการประจําปี 2564                
ในตําแหน่งที่ว่างลง ดังน้ี 

  1. พ.ต.ท.ประเสริฐ นิลยาภรณ์ แทน    พ.ต.ท.สุกิจ     ก้องจตุศักด์ิ 
  2. พ.ต.ท.ยุทธนัย  ภาคพาไชย แทน พ.ต.ท.ธัชพล   คงทวี 
  3. พ.ต.ต.ทวี  คําแพง  แทน ร.ต.อ.วรวรรธน์ สุนาวงศ์สิรภัทร 
 

วาระที่ 3.2 เรือ่ง  พิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการในตําแหน่งที่ว่างลง  
   ใ น ปี บั ญ ชี  2 5 6 4  ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ หญ่ ส า มั ญ ป ร ะ จํ า ปี  2 5 6 3  มี ม ติ เ ลื อ ก                 
ร.ต.อ.หญิง ญาณิศา  ไวยวรรณ์ และ ร.ต.ต.หญิง ธิดานันท์    ก้อนแก้ว  เป็นผู้สอบกิจการประจําปี 2564 และ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ร.ต.ต.หญิง ธิดานันท์    ก้อนแก้ว ได้ขอลาออกจากผู้ตรวจสอบกิจการ                
ทําให้ตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการว่าง 1 ตําแหน่ง สหกรณ์จึงได้ประกาศรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติตาม
ระเบียบนายทะเ บียนสหกรณ์  เสนอให้ที่ ประชุม ใหญ่ วิสามัญปี  2564  พิจารณาเลือก ต้ั งและ                 
อ้างวิทยุที่ สอ 007/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ได้มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ           
นายทะเบียนกําหนดเพ่ือรับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการในตําแหน่งที่ว่างลง 1 ตําแหน่ง คือ 

   1. ร.ต.ต.นิพนธ์  ศรไชย 

    มติที่ประชุม  พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ ร.ต.ต.นิพนธ์  ศรไชย                      
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 
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วาระที่ 3.3  เรื่อง  พิจารณาขอถือใช้ระเบียบว่าด้วยทนุสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้าํประกัน พ.ศ.2563 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 56 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563        

  ได้พิจารณาถึงความมั่นคงของการให้วงเงินกู้และหลักประกันเงินกู้  เน่ืองจากสหกรณ์ได้ปรับเพ่ิม                 
วงเงินกู้สามัญ  แต่มีหลักประกันเงินกู้ไม่เท่ากับหรือมากกว่าวงเงินกู้ และเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้
สามัญ  ได้มีมติอนุมัติเห็นชอบจัดต้ังทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ โดยให้สมาชิกสมัครใจ           
ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสบทบทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ําประกัน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่สหกรณ์
กําหนดและได้ถือใช้ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้ พ.ศ.2563 
 

มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ใหถ้ือใช้ 
ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ําประกัน พ.ศ.2563 
 

วาระที่ 3.4   เรื่อง  พิจารณาขอถือใช้ข้อบังคับสหกรณป์ี 2564 
ด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ 

สหกรณ์แก้ไขข้อบังคับทั้งฉบับ และได้รายงานขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับต่อนายทะเบียนสหกรณ์
และจากการตรวจสอบเอกสารประกอบการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์แล้ว พบว่าข้อความ              
ไม่สมบูรณ์บางส่วน และได้แจ้งให้สหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติมน้ัน  

เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จํากัด เป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และอ้างมติที่ประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 56  ครั้งที่  4/2564  เมื่อวันที่  13 มกราคม 2564  มีมติอนุมัติ
เห็นชอบขอยกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ปี 2543 และขอถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ใหม่ปี 2564  

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ เหตุผล
 

  
   -  ข้อบังคับสหกรณ์ปี 2543 

 

 -  ข้อบังคับสหกรณ์ปี 2564 

 

- สหกรณ์ได้มี
ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ก้ ไ ข
เ พ่ิ ม เ ติ ม ข้ อ บั ง คั บ
สหก รณ์ ห ล า ย ฉ บั บ 
แ ล ะ เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร
ป้องกันความสับสนใน
การถือใช้ข้อบังคับฉบับ
เดิม  

 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วมมีติอนุมัติเห็นชอบให้ยกเลิกขอ้บังคับสหกรณ์ปี 2543 และให้ 

ถือใช้ข้อบังคับสหกรณ์ใหม่ปี 2564  
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วาระที่ 4    เรื่อง  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  นางมะลิวัลย์       พันธุระ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   ขอเสนอดังนี ้
  1. เรื่องระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ค้ําประกันทีนํ่าเข้าเป็นวาระเพ่ือทราบ ในส่วนที่
เก่ียวข้องกับอํานาจในที่ประชุมใหญ่รวมถึงการจัดสรรกําไรสุทธิที่ได้มาจากไหนได้มาจากงบประมาณรายจ่าย 
ได้มาจากเงินบริจาคหรืออ่ืนๆ ขอให้นําระเบียบน้ีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติด้วยค่ะ เพราะกําไรสุทธิเป็นอํานาจของ
ที่ประชุมใหญ ่
  2. ในส่วนของกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง กฎกระทรวงที่สําคัญก็จะมีเรื่องกรรมการที่จะเข้ามา
ดูแลสหกรณ์จะต้องมีความรู้ทางด้านการเงิน การบัญชี การจ่ายเงินกู้ และเร่ืองการหักเงินเดือนเหลือที่บัญชี
ต้องมียอดเงินเดือนคงเหลือ 30% วันน้ีเข้าร่วมประชุมได้เห็นความต้ังใจของกรรมการทุกท่านในการดูแล
สมาชิก ช่วยเหลือสมาชิก ขอให้สมาชิกเข้าใจและช่วยกันดูแลสหกรณ์ สหกรณ์พร้อมที่จะทําตามกฎ ระเบียบ 
ขอให้สหกรณ์ของท่านเติบโตแข็งแรงตลอดไป  

นางสาวจันทรเ์พ็ญ     ต้นทอง    นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํนาญการ  ขอเสนอดังนี ้
หน้าที่หลักๆ ของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ คือ 
1. กํากับ ดูแล  ดําเนินการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ให้คําปรึกษาแนะนําให้ความรู้ด้าน 

บริหารการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกของสหกรณ์  
  2. เรื่องค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ส่วนที่กันไว้สําหรับลูกหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ียเงินให้กู้
ค้างรับที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ ซึ่งถือเป็นบัญชีปรับมูลค่าที่ต้ังขึ้นเป็นรายการหักจากบัญชีลูกหน้ีเงินกู้และ
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับในงบการเงิน เพ่ือให้แสดงยอดคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิของลูกหน้ีเงินกู้และดอกเบ้ียเงิน
ให้กู้ค้างรับที่คาดว่าจะเรียกเก็บได้ ให้สหกรณ์จัดช้ันคุณภาพลูกหน้ีเงินกู้ ดังน้ี 
 (1) ลูกหน้ีปกติ 
 (2) ลูกหน้ีจัดช้ันตํ่ากว่ามาตรฐาน 
 (3) ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย 
 (4) ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ 
 (5) ลูกหน้ีจัดช้ันสูญ  
ลูกหน้ีเงินกู้ตามเกณฑ์ข้อหน่ึงข้อใดดังต่อไปน้ี ให้จัดช้ันคุณภาพเป็นลูกหน้ีปกติ  
 (1) ลูกหน้ีที่ชําระหน้ีได้ตามกําหนด 
 (2) ลูกหน้ีที่ค้างชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันที่ครบ
กําหนดชําระและไม่มีพฤติกรรมที่แสดงว่าจะไม่สามารถชําระหน้ีได้ 
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 (3) ลูกหน้ีที่ได้ขอผ่อนผันเวลาการชําระหน้ีและสามารถชําระหน้ีได้ตามกําหนดเวลาที่ขอผ่อนผัน 
 (4) ลูกหน้ีซึ่งสหกรณ์ได้ฟ้องดําเนินคดีแต่มีการชําระหน้ีได้ตามปกติ 
ลูกหน้ีเงินกู้ตามเกณฑ์ข้อหน่ึงข้อใดดังต่อไปน้ี ให้จัดช้ันคุณภาพเป็นลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย 
 (1) ลูกหน้ีที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 
เดือน นับต้ังแต่วันที่ครบกําหนดชําระ 
ลูกหน้ีเงินกู้ตามเกณฑ์ข้อหน่ึงข้อใดดังต่อไปน้ี ให้จัดช้ันคุณภาพเป็นลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญ 
 (1) ลูกหน้ีที่ค้างชําระต้นเงินและ/หรือดอกเบ้ียเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 12 เดือน นับแต่วันที่
ครบกําหนดชําระ 
สงสัยจะสูญจากต้นเงินคงเหลือ สําหรับลูกหน้ีเงินกู้ช้ันคุณภาพต่างๆ ดังน้ี 
 ลูกหน้ีจัดช้ันตํ่ากว่ามาตรฐาน   ร้อยละ 20 
 ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัย    ร้อยละ50 
 ลูกหน้ีจัดช้ันสงสัยจะสูญและลูกหน้ีจัดช้ันสูญ ร้อยละ100 
ฝากคณะกรรมการช่วยติดตามหน้ีให้สมาชิกชําระเป็นไปตามกําหนดจะไม่มีผลกระทบต่อบัญชีและเป็นไปตาม
กฎหมายกําหนด 
 

วาระที่ 5  เรื่อง  อ่ืน ๆ  
  1. ร.ต.ท.เรืองฤทธิ์ พรมจรรย์     หมายเลขสมาชิก   8934    ขอเสนอดังนี ้
  ถาม:  ข้อบังคับข้อ 65 (3) การเลือกต้ังและการดํารงตําแหน่งผู้แทนสมาชิก ให้ที่ประชุมกลุ่ม
ดํา เ นินการเลือก ต้ังผู้ แทนสมาชิก  โดยอัตราส่ วนจํ านวนสมาชิกสิบคนต่อผู้ แทนสมาชิกหนึ่ งคน                 
ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินก่ึงให้เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคน ข้าราชการบํานาญเสียสิทธิ              
ในการเข้าประชุมใหญ่สามัญ เน่ืองจากสมาชิกข้าราชการบํานาญเยอะ อยากให้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจากเดิม 
65 คน เป็น 100 คน  
  ตอบ: ข้าราชการบํานาญมีทั้งหมดเกือบ 700 คน อยากจะให้มีผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม 
100 คน ตามข้อบังคับสหกรณ์อัตราส่วนจํานวนสมาชิกสิบคนต่อผู้แทนสมาชิกหน่ึงคน ถ้าเศษของอัตราส่วน
ดังกล่าวเกินก่ึงให้เลือกต้ังผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงคน แต่ถ้าข้าราชการบํานาญอยากให้มีผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมเยอะคณะกรรมการก็ต้องไปหารือถึงข้อดี ข้อเสีย และต้องแก้ไขข้อบังคับก็ต้องใช้เวลานานพอสมควร 
  2. ร.ต.ต.หญงิ ธิดานนัต์ ก้อนแก้ว หมายเลขสมาชิก   10015    ขอเสนอดงันี ้
  - อยากให้คณะกรรรมการเพ่ิมสวัสดิการให้กับสมาชิก ดังน้ี 
   (1)  สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก 
   (2) สวัสดิการเก้ือกูลอาวุโสที่เกษียณไปแล้ว  
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   (3) สวัสดิการสมาชิกจบการศึกษา 
   (4) สวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่  
  3. ร.ต.ท.หญิง รณิดา   รูปสงค ์  หมายเลขสมาชิก   8434    ขอเสนอดังนี ้
          ถาม:  อยากสอบถามเรื่อง ข้อบังคับ ข้อ 28 (4)  เหตุผลในข้อน้ีคือ 

          ตอบ: ถ้าสหกรณ์ไม่มีเงินเพียงพอในการจ่ายปันผลสามารถถอนได้โดยต้องขออนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ 

  พ.ต.อ.รินณวัฒน์     ภูวัฒนติกานต์  ประธานกรรมการ 

  - ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญปี2564 และขอบคุณที่เสนอแนะ
ปัญหาต่างๆ เพ่ือให้คณะกรรมการได้รับทราบและคณะกรรมการต้องนําเรื่องสวัสดิการต่างๆ ที่ท่านเสนอมา  
ไปหารือกันเพ่ือให้สมาชิกได้รับสวัสดิการเยอะๆ  จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ได้พักชําระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน 
สหกรณ์จะสูญเสียรายได้ประมาณ 400,000.00 บาท และในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้ลดดอกเบ้ียเงินกู้  
ทุกประเภทจากเดิมร้อยละ 7.25 ต่อปี เหลือร้อยละ 6.90 ต่อปี รายได้สหกรณ์ลดลงแต่สหกรณ์ก็ทําเพ่ือสมาชิก
ทุกท่าน และหลังจากประชุมวันน้ีคณะกรรมการทุกท่านจะประชุมหารือในเรื่องการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้   
ทุกประเภทให้กับสมาชิกอีกคร้ัง  สมาชิกบางคนเป็นหน้ีหลายแห่งอาจโดนฟ้องล้มลายได้คณะกรรมการ     
ต้องหารือเรื่องการรวมหน้ีให้สมาชิกมีหน้ีก้อนเดียวแต่เรื่องน้ีต้องใช้เวลาในการปรึกษาร่วมกัน สมาชิกบางคน
ทําบัญชีเงินเดือนเพ่ือไปกู้สถาบันการเงินต่างๆ ผลตามมาก็คือไม่สามารถชําระหน้ีได้ปัญหาต่างๆ ก็จะตามมา 
อยากให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวันน้ีได้บอกกล่าวเพ่ือนสมาชิก ใครที่ต้องการรู้คิวเงินกู้ตัวเอง หรือขอปรึกษา
ปัญหาเ ร่ืองต่างๆ  สหกรณ์พร้อมยินดีตอบทุกคําถาม  เพราะสหกรณ์มีความโปร่งใสมั่นใจ 100%                
ไม่มีการเบียดเบียนสมาชิกแน่นอน หรือเรื่องทุจริตเกิดขึ้นแน่นอน สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกท่าน  
 

 เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 

 

ลงช่ือ     พ.ต.อ.     ประธานกรรมการ 

                       (รินณวัฒน์  ภูวัฒนติกานต์) 

 
 

                               ลงช่ือ  พ.ต.ท.หญิง       เลขานุการ/ผู้จดรายงานการประชุม 
                   (ดวงใจ     รตันบํารุง) 
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